

Đảng bộ Cần Thơ NHỮNG KỶ ĐẠI HỘI

Từ khi Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên được thành lập vào đêm 10/11/1929, tại đồn điền Cờ Đỏ do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư; đến nay, Đảng bộ Cần Thơ đã trải qua XII kỳ Đại hội, mỗi Đại hội là một mốc son trong lịch sử phát triển của Đảng bộ Cần Thơ qua từng chặng đường lịch sử. Do có nhiều tên gọi qua các thời kỳ, chúng tôi xin thống nhất gọi chung là “Đại hội Đại biểu Đảng bộ”, trong các kỳ đại hội cụ thể chúng tôi sẽ ghi rõ đơn vị hành chính tương ứng với mỗi thời kỳ.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ I

Cuối năm 1949, Tỉnh ủy Cần Thơ họp Hội nghị tại kinh Đông Pháp, xã Trường Xuân (Ô Môn B), Hội nghị được đón tiếp đồng chí Nguyễn Như Cương, đại diện Xứ ủy và các Đảng bộ huyện (từ năm 1949 trở đi các làng, quận đổi thành xã, huyện) đến dự. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Truyền Thanh làm Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá thắng lợi trong những năm quân dân tỉnh nhà đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh, kết hợp phong trào binh dịch vận nhằm tiêu hao, tiêu diệt và làm tan rã hàng ngũ địch, phá nhiều đồn bót, mở rộng vùng giải phóng, tạo ra thế lực mới.

Hội nghị đề ra Nghị quyết: “*Đẩy mạnh phong trào kháng chiến lên mạnh mẽ và toàn diện; phá âm mưu lấn chiếm theo kiểu “vét dầu loang” của địch; giữ vững và xây dựng vùng giải phóng của ta về mọi mặt; ra sức xây dựng dân quân du kích, lực lượng địa phương quân huyện, tỉnh...; tích cực xây dựng vùng căn cứ cách mạng đảm bảo cho cuộc kháng chiến lâu dài*”, Hội nghị quyết định bố trí lại ấp, xã và huyện phù hợp với chiến trường để Tỉnh ủy kịp thời lãnh đạo trong tình hình mới. Trong thời kỳ này,

Cần Thơ có 5 huyện (Châu Thành, Phụng Hiệp, Ô Môn A, Ô Môn B và huyện Thốt Nốt), với 52 xã.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ II

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II (1951) của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Cục, Hội nghị cán bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ II đã được tiến hành vào giữa năm 1951, tại Ngã Ba Ông Vèo, xã Ngọc Hòa, huyện Ô Môn B. Hội nghị có gần 100 đại biểu của Đảng bộ huyện, xã, các ban ngành, đoàn thể và mặt trận cấp tỉnh.

Đại hội đã kiểm điểm tình hình, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu trong lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; Đại hội ra Nghị quyết: “*nhanh chóng xây dựng và phát triển lực lượng các vùng, nhất là vùng địch tạm chiếm; đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, đẩy địch vào thế thất bại kim chân địch để phối hợp với chiến trường chung tiến lên đánh bại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp*”. Tại Đại hội, đồng chí Lương Chí được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Tỉnh ủy đã chọn phân công lại một số cán bộ cho phù hợp với các vùng

trong tỉnh, xây dựng cơ sở mật, du kích mật trong vùng địch, phát động quần chúng đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ vận động binh lính địch ủng hộ; hướng dẫn quần chúng đấu tranh chống địch bắt lính. Từ đó, ta đưa dần từng bước hoạt động vũ trang tiêu hao sinh lực địch và chuyển thành vùng du kích, ra sức xây dựng và phát triển vùng giải phóng về mọi mặt.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ III

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong tình hình mới, được sự chỉ đạo của Trung ương Cục, Khu ủy, tháng 4/1953, tại Cái Rắn, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ được tiến hành. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh ủy mới, đồng chí Lương Chí tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội đã ra nghị quyết: Quyết tâm cùng cả nước chiến thắng thực dân Pháp giành thắng lợi. Đại hội chủ trương: Tiến mạnh vào vùng địch tạm chiếm, vùng du kích, đưa cán bộ đảng viên, bộ đội luồn sâu vào vùng địch hậu bám dân gây dựng cơ sở; tăng cường công tác vận động binh lính địch, diệt, phá rã bọn tề, các đơn vị bảo an địch; phát động thế chính trị của nhân dân chuyển vùng du kích thành vùng căn cứ du kích, vùng địch hậu thành vùng du kích; ra sức xây dựng vùng giải phóng về mọi mặt, đẩy mạnh phong trào du kích chiến tranh đánh bại các cuộc càn quét của địch; động viên sức người, sức của phục vụ cho cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IV

(Kỳ đại hội này được diễn ra hai vòng)

Ngày 10/11/1976, vòng 1 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (lúc này gồm tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ - nếu tính Đại hội của tỉnh Hậu Giang đây là lần Đại hội đầu tiên) được diễn ra tại rạp hát Huỳnh Cẩm Vân (nay là Nhà hát Tây Đô). Đại hội triệu tập 380 đại biểu chính thức thuộc 19 đơn vị (14 quận, huyện, 2 thị xã, thành phố Cần Thơ và 3 đơn vị thuộc tỉnh) và đại biểu Trung ương về dự. Đại hội vòng 1 đã tiến hành thảo luận, có 136 ý kiến được đưa ra góp ý cho Văn kiện dự thảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV; Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV gồm 21 đồng chí.

Tới ngày 28/3/1977, vòng 2 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh long trọng diễn ra tại Hội trường Cung thiếu nhi (Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ hiện nay). Về dự Đại hội có 310 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu dự khuyết, 40 nữ và 12 đồng chí người dân tộc Khmer, 2 đại biểu Trung ương. Đại hội thảo luận Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và Điều lệ mới của Đảng; thảo luận sâu Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ; tiến hành bầu Ban Chấp hành mới gồm 39 đồng chí Ủy viên chính thức và 4 đồng chí dự khuyết. Đại hội bầu đồng chí Lê Phước Thọ (Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng) giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Đến ngày 13/4/1977, Đại hội thành công tốt đẹp, đồng chí Lê Phước Thọ thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo kết quả Đại hội với nhân dân trong tỉnh và kêu gọi các tầng lớp nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần này.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ V

Tại thành phố Cần Thơ, từ ngày 27 đến ngày 29/10/1980, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang được long trọng tiến hành. Về dự Đại hội có 489 đại biểu đại diện cho 13 đơn vị huyện, thị, thành phố và 5 đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy. Tham dự

Đại hội còn có đồng chí Trần Văn Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban Cải tạo Nông nghiệp miền Nam và 9 đại biểu các ngành Trung ương; Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí là Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp phiên đầu, đồng chí Vũ Đình Liệu (Tư Bình) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và những kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh là: *"không ngừng tăng cường, củng cố và mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực của đời sống... Trên cơ sở phát triển sản xuất, phát triển văn hóa, từng bước bảo đảm và ổn định đời sống nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa... ra sức động viên sức người, sức của, đóng góp cao nhất cho tiền tuyến và làm nghĩa vụ Quốc tế, hoàn thành trách nhiệm là một tỉnh thuộc hậu phương lớn"*.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VI

(Kỳ đại hội lần này cũng được diễn ra hai vòng)

Từ ngày 15 đến ngày 21/01/1982, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hậu Giang (vòng thứ nhất) được long trọng tiến hành, về dự Đại hội có 495/500 đại biểu chính thức của 18 đơn vị huyện, thị, thành và Đảng bộ trực thuộc, thay mặt cho hơn 12.000 đảng viên. Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V. Đại hội nhất trí cao các quan điểm nêu trong dự thảo, đồng thời, đóng góp bổ sung về những vấn đề chưa nhất trí để Trung ương nghiên cứu. Đại hội vòng 1 đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, gồm 13 đồng chí chính thức (có 2 đại biểu Trung ương) và 2 đại biểu dự khuyết.

Trong kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (diễn ra ở Hà Nội từ ngày 27 đến 31/3/1982), quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, thay cho đồng chí Vũ Đình Liệu về Trung ương nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Đến ngày 22/3/1983, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vòng 2 được chính thức tiến hành, tham dự có 496 đại biểu; Đại hội cũng tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các văn kiện và tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 47 đồng chí, Ban Thường vụ 15 đồng chí. Tại vòng này, đồng chí Lê Phước Thọ được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy. Đến ngày 25/3/1983, Đại hội tiến hành công khai công bố các văn kiện chính thức.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VII

Từ ngày 21 đến ngày 24/10/1986, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang được tiến hành tại Hội trường Tỉnh ủy (nay là Hội trường Thành ủy). Tham dự Đại hội có 300 đại biểu, đại diện cho 19.400 đảng viên của 21 đảng bộ cấp huyện, thành phố, thị xã, đảng ủy khối và Đảng ủy trực thuộc. Đại hội cũng vinh dự đón tiếp đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và góp ý vào dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và dự thảo báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng. Thống nhất quan điểm kinh tế và kiên quyết đổi mới tư duy, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế của Đảng. Đại hội cũng tiến hành tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng, đánh giá đúng những thành tựu và khuyết điểm về thực trạng kinh tế - xã hội hiện tại.

Đại hội Đảng bộ đã đề ra 2 khâu then chốt và 8 chương trình mục tiêu và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 đồng chí chính thức, 15 đồng chí dự khuyết và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI gồm 18 đồng chí (2 đồng chí của Trung ương). Trong phiên họp Ban Chấp hành đầu tiên đồng chí Lê Thanh Nhân (Ba Râu) được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ VIII

(Do điều kiện khách quan từ việc chia tách địa giới hành chính, ở kỳ đại hội lần này cũng được diễn ra hai vòng)

Cũng trong giai đoạn này, thi hành quyết định của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII (tháng 12/1991) về việc chia tách tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng từ ngày 01/4/1992. Từ ngày 23 đến ngày 25/4/1991, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang vòng thứ nhất (lúc này chưa chia tách) được tiến hành tại Hội trường Cửu Long. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu, đại diện cho 23.416 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội đã thảo luận và tranh luận

12 cụm vấn đề trong văn kiện dự thảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, gồm 18 đồng chí là đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần "Trí tuệ, đổi mới, kỷ cương, dân chủ", từ ngày 7 đến ngày 09/9/1992, tại Hội trường Tỉnh ủy Cần Thơ⁽¹⁾, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (vòng 2) được long trọng tiến hành. Về dự Đại hội có 204 đại biểu đại diện cho 13.819 đảng viên của tỉnh, Đại hội cũng vinh dự đón tiếp đồng chí Lê Khả Phiêu, Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt cho Ban Bí thư về dự và chỉ đạo. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 40 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Lư Văn Điền (Tám Thanh), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ IX (1996 - 2000)

Với tinh thần "Trí tuệ - dân chủ - đoàn kết - đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa", từ ngày 06 đến ngày 08/5/1996, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ IX (nhiệm kỳ 1996 - 2000) đã khai mạc tại Hội trường Tỉnh ủy (Hội trường Cửu Long); về tham dự Đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho 16.000 đảng viên toàn tỉnh; đồng chí Lư Văn Điền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thẳng thắn, dân chủ, tổng kết 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 1995) ở địa phương; Đại hội cũng nghiêm khắc chỉ ra những mặt tồn tại, yếu kém của địa phương; đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, gồm 49 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 13 đồng chí. Đồng chí Lư Văn Điền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, gồm 13 đồng chí.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ X (2001 - 2005)

Với chủ đề: "Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, đoàn kết", từ ngày 8⁽²⁾ đến ngày 10/2/2001, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ X (nhiệm kỳ 2001 - 2005) được khai mạc trọng thể, về dự Đại hội có 308 đại biểu, đại diện cho 22.405 đảng viên toàn tỉnh, Đại hội cũng vinh dự đón đồng chí Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

dự và chỉ đạo Đại hội; ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện các Ban, Đảng Trung ương, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu IX, cán bộ lão thành cách mạng qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất thông qua nội dung Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX), Báo cáo kết quả tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Bản tự kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát 10 năm (từ 2001 đến 2010) và 5 năm 2001 - 2005. Cũng tại Hội nghị, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Lê Nam Giới được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; Đại hội bầu 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XI (2005 - 2010)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI nhiệm kỳ 2005 - 2010 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25/11/2005 với chủ đề “*Đoàn kết, trí tuệ, năng động, phát triển nhanh và bền vững*”. Về dự Đại hội có 302 đại biểu chính thức, thay mặt cho gần 20.000 đảng viên toàn Đảng bộ; Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ thành phố tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2001 - 2005), trong đó có 2 năm làm nhiệm vụ thành phố trực thuộc Trung ương⁽¹⁾ (2004 - 2005); tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội thông qua Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ thành phố Cần Thơ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005 - 2010); đề ra nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển thành phố đến năm 2010; Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 49 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên của

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tấn Quyền, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 06 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng gồm 12 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XII (2010 - 2015)

Với chủ đề “*Đoàn kết, tritue, đổi mới, phát triển bền vững*”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 diễn ra từ ngày 21 đến 23/9/2010. Về dự Đại hội có 348 đại biểu chính thức đại diện cho trên 29.000 đảng viên toàn thành phố; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Trên tinh thần tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất, tán thành nội dung đánh giá tình hình 5 năm 2005 - 2010; thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những nhiệm vụ trọng tâm 5 năm (2010 - 2015) trong Báo cáo Chính trị. Đặc biệt, nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung giải quyết, nhằm tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy thành phố lên bước phát triển mới, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc Trung ương và vị thế trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 55 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Thành ủy 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tấn Quyền tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 15 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Đến tháng 02/2011, đồng chí Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Bí thư Thành ủy, thay cho đồng chí Nguyễn Tấn Quyền về Trung ương nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra ❖

Nguyễn Ngọc Quy (tổng hợp)

⁽¹⁾ Cuối năm 1991, tỉnh Hậu Giang lại chia thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng

⁽²⁾ Dự thảo Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ (1975 - 2010) tập IV, trang 175 lại ghi ngày 7. Tuy nhiên căn cứ Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005 - 2010) lại ghi ngày 8, nên chúng tôi lấy ngày theo Văn kiện.

⁽³⁾ Ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội Việt Nam thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11, tỉnh Cần Thơ được chia thành thành phố Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang.